

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN
VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ~~1840~~/BC-CĐXD-KTKĐCL

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng cấp Trường
năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định ban hành tài liệu, công cụ hệ thống đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 713/QĐ-KTKĐCL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 ban hành theo Quyết định số 1072/QĐ-KTKĐCL ngày 30 tháng 6 năm 2021 của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

Căn cứ Quy định vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng ban hành theo Quyết định số 1172/QĐ-CĐXD-KTKĐCL ngày 6 tháng 9 năm 2021 của trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu của các bộ phận ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Phòng Khảo thí và KĐCL đã thực hiện tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng cấp trường năm học 2020 - 2021 kết quả như sau:

STT	Nội dung đánh giá	Mức độ hoàn thành		Lý do	Đề xuất giải pháp
		Hoàn thành	Chưa hoàn thành		
1	Mục tiêu số 1: Tuyển sinh đạt chỉ tiêu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông	1173/1000 HSSV vượt 17% chỉ tiêu tuyển sinh			Tiếp tục đa dạng hóa phương pháp tuyển sinh nâng cao chất lượng đầu

BM/QT24/KTKĐCL/07

Ban hành lần: 1

	thôn giao	được giao			vào của HSSV.
2	Mục tiêu số 2: Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường	Hoàn thành mục tiêu đặt ra - Năm học 2020-2021 nhà Trường tổ chức triển khai và hướng dẫn sử dụng phần mềm QLVB và điều hành VNPT E-Office. Ngoài ra còn sử dụng các phần mềm khác trong quản lý và đào tạo như: Phần mềm thư viện điện tử, phần mềm kế toán (Misa), mô phỏng ảo (DKS) - Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến, áp dụng phương pháp đào tạo và thi kết thúc MH, MĐ trực tuyến trong bối cảnh dịch covid diễn ra phức tạp như phần mềm Classroom, Zoom Cloud Meeting...			- Xây dựng và tích hợp phần mềm đào tạo trực tuyến trên webside nhà trường. - Xây dựng phần mềm QLĐT mới phù hợp với mô hình quản trị của nhà trường.
3	Mục tiêu số 3: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực tự	Năm học 2020-2021 nhà Trường thực hiện điều chuyển chức năng nhiệm vụ tuyển sinh của phòng ĐHTHQT sang			

	chủ của nhà trường	TTSXDVĐS nâng cao tính chuyên môn trong hoạt động tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV.			
4	Mục tiêu số 4: Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 100 sinh viên; đào tạo tại doanh nghiệp cho 200 HSSV; 600 lượt HSSV được thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp	Hoàn thành 99% Năm học 2020-2021 nhà Trường tổ chức tổ chức Đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp cho 99/100 SV, tổ chức thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp đạt 447/600 lượt, đào tạo tại doanh nghiệp cho 199/200 HSSV	Chưa thực hiện đào tạo 1/100 SV theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp cho, Chưa thực hiện tổ chức thực tập trải nghiệm cho 153/600 HSSV được thực tế tại doanh nghiệp.	Do nghỉ dừng học tập vì dịch covid	- Phối hợp với Doanh nghiệp liên kết, lập kế hoạch đào tạo, tổ chức thực tập cho HSSV ngay sau khi học sinh được quay trở lại trường học tập.
5	Mục tiêu số 5: 100% chương trình đào tạo của trường được lấy ý kiến nhà tuyển dụng, học sinh sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp; rà soát, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, người học; đáp ứng chuẩn đầu ra.	- 100% chương trình đào tạo của trường được lấy ý kiến nhà tuyển dụng, học sinh sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp (đã hoàn thành 100%) - 100% chương trình đào tạo của trường được rà soát, cập nhật chương trình đào tạo	Chương trình đào tạo của trường chưa được rà soát, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, người học: Công nghệ ô tô	Chương trình CLC nghề CNÔT đang tiến hành theo tiến độ	- Khoa CNÔT phối hợp với Phòng đào tạo và hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, người học theo kế hoạch.

		phù hợp với nhu cầu xã hội, người học; đáp ứng chuẩn đầu ra (Hoàn thành 80%, bao gồm các nghề , Hàn, Điện tử công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật xây dựng)			
6	Mục tiêu số 6: 100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp.	Hoàn thành 86% có 6/7 nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp	Chưa hoàn thành 14% Nghề Hàn là nghề trọng điểm quốc gia của nhà trường nhưng, trong quá trình tổ chức đào tạo chưa có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp	Nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp chủ yếu tại trung tâm, đào tạo cao đẳng liên thông khó tiếp cận doanh nghiệp	Tìm kiếm doanh nghiệp liên quan đến nghề hàn tại TTLK đào tạo, sắp xếp thời gian hè cho học sinh tham gia.
7	Mục tiêu số 7: Có 50 sáng kiến trở lên được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong nhà trường	Có 52/50 sáng kiến trở lên được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong nhà trường vượt chỉ tiêu đặt ra			Hoàn thiện quy định thực hiện đề tài sáng kiến. Xây dựng thể chế kích thích sự tham gia của cán bộ, giáo viên trong nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài sáng kiến.
8	Mục tiêu số 8: Đạt giải nhì trở lên tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề		Chưa thực hiện	Do ảnh hưởng dịch covid-19 diễn biến phức tạp,	Nhà trường đã cử 06 giảng viên tham gia hội giảng nhà giáo

	ngành toàn quốc.			Tổng cục GDNN chưa tổ chức được hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.	giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2021.
9	Mục tiêu số 9: Nâng cao chất lượng đào tạo, phần đầu đảm bảo tỷ lệ hài lòng của các đơn vị sử dụng lao động đạt 90% trở lên. Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 95%. Mức hài lòng của CBVC, NLD và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90%.	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ hài lòng của các đơn vị sử dụng lao động đạt 90% trở lên (Theo Báo cáo số 1744/BC-CĐXD-SXDVĐS ngày 25/8/2021 Đánh giá mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp của trường về kiến thức lý thuyết đạt 82,5%, Kỹ năng thực hành đạt yêu cầu 92%; Ngoại ngữ đạt yêu cầu 80%). - Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 95% (đạt 100% căn cứ theo báo cáo khảo sát số 1744/BC-CĐXD-SXDVĐS ngày 25/8/2021) - Mức hài lòng của HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90%. (đạt 100% căn 			<ul style="list-style-type: none"> - Duy trì thời gian thực tập tại DN đối với các nghề trọng điểm tối thiểu 25% trên tổng số giờ khóa học; 20% trở lên đối với các nghề không trọng điểm, để HSSV mới tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp. - Tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho HSSV. - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo đáp ứng các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. - Đa dạng các hoạt động hỗ trợ học sinh trong các lĩnh vực học tập, giải trí và tìm kiếm việc làm

		<p>cứ theo báo cáo khảo sát số 1744/BC-CĐXD-SXDVĐS ngày 25/8/2021);</p> <p>- Mức hài lòng của CBVC và NLD về hoạt động của các đơn vị trong trường là 90%. (đạt 100% căn cứ theo báo cáo khảo sát số 1683/BC-CĐXD-TCHC ngày 18/8/2021);</p>			
10	<p>Mục tiêu số 10: Có 97 – 100 % cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.</p>	<p>- Cán bộ giáo viên đạt LĐTT trong năm học là 163/165 chiếm 98,8% đạt mục tiêu đặt ra.</p> <p>- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt 19/160 đạt 12%.</p>	<p>Chưa đạt 3% chiến sỹ thi đua cơ sở.</p>	<p>Do chưa đủ số lượng phiếu bầu</p>	<p>Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ giáo viên đăng ký và phấn đấu thi đua năm học 2021-2022.</p> <p>Điều chỉnh lại quy định xét công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tế</p>
11	<p>Mục tiêu số 11: Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt tiêu chuẩn 5S tại các phòng, khoa, phòng học và xưởng thực hành, thực tập; xây dựng môi trường học</p>	<p>Năm học 2020-2021 nhà Trường tổ chức xây dựng KH thực hiện và duy trì Công tác 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, sẵn sàng) được</p>			<p>Tiếp tục thực hiện 5S trong toàn trường và tăng cường công tác OHS (an toàn sức khỏe nghề nghiệp) tại các phòng học chức năng.</p>

	tập, an toàn và thân thiện.	thực hiện tốt và duy trì thường xuyên tại các bộ phận trong nhà trường.			
12	Mục tiêu số 12: 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm, 90% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 03 tháng.	Hoàn thành 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm, - 85,4% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 03 tháng.	Chưa thực hiện đào tạo 4,6% HSSV trở lên tốt nghiệp có việc làm sau 03 tháng.	Do một số doanh nghiệp nghỉ dịch covid - 19	- Phối hợp với Doanh nghiệp liên kết tuyển dụng tạo việc làm cho HSSV ngay sau khi công ty quay trở lại hoạt động sản xuất.
13	Mục tiêu số 13: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 98 % trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 40-50%; 100% sinh viên đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ bản.	Hoàn thành 100% - Đã tổ chức thi, xét tốt nghiệp cho 554 HSSV trong đó kết quả đạt loại khá, giỏi chiếm 62,64%. -100% sinh viên ra trường đạt chuẩn kỹ năng tin học cơ bản.			
14	Mục tiêu số 14: Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.	Năm học 2020-2021 nhà Trường tổ chức tổ chức xây dựng, rà soát MTCL, CSCL, STCL, ban hành lại 23 quy trình và bổ sung 48 quy trình thủ tục và Quy định vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng	Chưa đánh giá tính hiệu quả trong quá trình vận hành HTBĐCL	Các tài liệu công cụ HTBĐCL mới được rà soát và xây dựng bổ sung, cần có thời gian giám sát quá trình vận hành hệ thống	Xây dựng kế hoạch đánh giá HTBĐCL tháng 11/2021

15	Mục tiêu số 15: Tuyển sinh và tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao cho các nghề trọng điểm quốc tế được đầu tư từ dự án ODA./.	Năm học 2020-2021 nhà Trường tổ chức Tuyển sinh 3 nghề: ĐCN, MLĐHKK, ĐTCN. Tuyển sinh được 01 lớp ĐTCN và tổ chức đào tạo cho 25 HSSV	Chưa thực hiện mở được 2 lớp chất lượng cao cho nghề điện CN và nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.	Các phương pháp tuyển sinh chưa được triển khai triệt để	- Đa dạng hóa các phương pháp tuyển sinh thu hút các HSSV có năng lực học tập tốt tham gia chương trình đào tạo nghề chất lượng cao do trường tổ chức. - Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu đào tạo nghề chất lượng cao (Phòng học, nhà xưởng, thiết bị thực hành thực tập, thư viện,...)
----	--	---	---	--	---

2. Đánh giá chung:

2.1. Hạn chế, tồn tại:

- Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 100 sinh viên và tổ chức cho 600 lượt HSSV được thực tập trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra;
- Nghề Hàn là nghề trọng điểm quốc gia của nhà trường nhưng, trong quá trình tổ chức đào tạo chưa có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp;
- Tỷ lệ cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động đạt danh hiệu thi đua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra (12/15% chiến sỹ thi đua);
- Tuyển sinh và tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao cho các nghề trọng điểm quốc tế được 1/3 lớp theo chỉ tiêu đề ra.

2.2. Nguyên nhân:

- Do tình hình Covid- 19 trong Tỉnh diễn biến phức tạp, các hoạt động của nhà trường triển khai thực hiện không đúng theo kế hoạch như các hoạt động (tổ chức đào tạo, tổ chức phong trào thi đua,...);

- Nhà trường không tuyển sinh được các lớp nghề Hàn học tập trung tại trường do đó ảnh hưởng đến công tác phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình tổ chức đào tạo;
- Số lượng cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động đạt danh hiệu thi đua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra (12/15% chiến sỹ thi đua);
- Trong năm học 2020-2021 có một số cán bộ, giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ năm học và vi phạm quy định về phát triển dân số nên đã ảnh hưởng kết quả thi đua theo đăng ký.

3. Đề xuất, khuyến nghị:

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm cần xây dựng cụ thể phương án tổ chức các hoạt động đào tạo (Tổ chức đào tạo, quản lý HSSV, thi kiểm tra kết thúc môn học MĐ) trong tình hình dịch Covid - 19 diễn ra phức tạp để không bị chậm tiến độ đào tạo ảnh hưởng đến thời gian tốt nghiệp của HSSV;
- Khoa cơ khí chế tạo phối hợp với phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế liên hệ với doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia giảng dạy các lớp nghề Hàn tại các Trung tâm liên kết;
- Điều chỉnh lại quy định xét công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở cho phù hợp với điều kiện thực tế.
- Trung tâm sản xuất dịch vụ và đời sống và tổ tuyển sinh chuyên trách phối hợp với khoa chuyên môn xây dựng và đa dạng hóa các phương pháp tuyển sinh nhằm đạt chỉ tiêu tuyển sinh cho các lớp chất lượng cao của các nghề trọng điểm quốc tế ;
- Các phòng, khoa, Trung tâm xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, giáo viên và người lao động đăng ký thi đua năm học và thực hiện nghiên cứu các đề tài sáng kiến có tính ứng dụng cao, áp dụng hiệu quả trong công việc và giảng dạy.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo;
- Các bộ phận;
- Lưu: KTKĐCL,VT.

